



รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๓๔

นางสาวอรชร กิจทวี

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

นางสาวอรชร กิจทวี เกิดวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๑๕ อายุ ๓๙ ปี วุฒิ ค.บ. จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา เริ่มเป็นครูผู้ช่วยธุรการโรงเรียนพระแม่มาลี กทม. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นครูผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ได้ร่างระเบียบปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครู และเป็นครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๙ ย้ายมาเป็นผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

นางสาวอรชร กิจทวี เป็นผู้บริหารที่ชาญฉลาด รอบรู้ มีคุณธรรม ได้นำเอาประสบการณ์และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ผสมผสานกับระบบคิวซี มาพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานและการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เปลี่ยนแปลงการบริหารจากระบบเก่ามาสู่ระบบใหม่ด้วยกลวิธีที่ชาญฉลาด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนงานของกันและกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการทำงานทำให้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว มีนโยบายคือ ศึกษาดี มีจรรยา รั้งหน้าที่ สามารถบริหารงานของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ก็ให้ความร่วมมือร่วมใจอย่างยิ่ง

ด้านความสามารถในการบริหารงานและการจัดการศึกษา เป็นผู้วางแผนและให้นโยบายในการจัดการศึกษา ปรับเปลี่ยนการเรียน แบ่งเป็นศูนย์การเรียน เน้นให้เด็กเรียนรู้เองตามความสนใจเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ตามกลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็กเข้าแข่งขันความสามารถในทางวิชาการ และสมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย จัดอบรมผู้บริหารร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ติดต่oprสานงานกับผู้บริหารของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในโครงการนำร่อง เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่

ในด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ เพื่อให้เด็กแสดงความกตัญญูต่อบุพการี และเห็นความสำคัญของบุพการี ริเริ่มจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้ผู้ปกครองและเด็กชื่นชมในความสำเร็จของเด็กและของตัวเอง จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ริเริ่มจัดงานวันอำลาอาลัยให้แก่เด็กที่จบการเรียน จัดงานวันเกิดครูในโรงเรียน จัดกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่าเพื่อหาเงินจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา “ศิริปรารถนา” ให้แก่เด็กที่เรียนดี ประพฤติดีและยากจน เนื่องจากขณะมารับตำแหน่งมีอาคารเรียนเป็นเรือนไม้เก่า ซึ่งสร้างมาประมาณ ๕๐ ปี จึงได้ริเริ่มและวิ่งเต้นขอเงินจากองค์กรและจัดงานเพื่อหาเงินสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นผลสำเร็จภายใน ๒ ปี นอกจากนี้ยังจัดปลูกไม้ประดับ ปลูกสวนป่าไม้สักทอง และไม้อื่นเป็นจำนวนหลายพันต้นขึ้นในบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

งานด้านพัฒนาชุมชน ให้ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชน พยายามยกระดับให้ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ช่วยเหลือและร่วมการดำเนินงานเสนอความคิดเห็นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนพัฒนา นำความเจริญความสำเร็จและความสงบสุขมาสู่ท้องถิ่นหลายประการ เช่น จัดคณะครูและนักเรียนเข้าช่วยพัฒนาท้องถิ่นในด้านความสะอาด ขุดลอกคูคลองริมทาง จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัย จัดให้มีการบริการรักษาโรค และตรวจสุขภาพฟรี สำหรับประชาชนใน ๔ ตำบล โดยขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์กรุงเทพ นำแพทย์เข้าบริการรักษาโรคและตรวจสุขภาพฟรี และร่วมกับสภาตำบลวังเย็น พัฒนาหมู่บ้านร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น รณรงค์ปลูกป่าร่วมกับสภาตำบลเข้าช่วยแนะนำแก้ไขให้ชาวบ้านโดยรอบ และใน ๔ ตำบล คือ ตำบลโพรงมะเดื่อ ลำพระยา วังเย็น และหนองดินแดง เลิกเล่นการพนันได้สำเร็จ แนะนำอาชีพให้ชาวบ้านเพื่อเสริมรายได้ นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนใกล้เคียงใช้บริเวณโรงเรียนเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

จากผลงานดังกล่าวจะเห็นว่า นางสาวอรชร กิจทวี เป็นผู้บริหารที่เป็นนักพัฒนาชุมชน นักบริหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ที่มีความสามารถอย่างมากผู้หนึ่ง จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลคุรุสภาในประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๔

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๘). **คุรุติคุรุสภา ประจำปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๒๕-๒๘.